

Trợ giúp của FEMA cho các dân Arkansas lên tới 5 triệu đô la

Release Date: Tháng 7 8, 2024

LITTLE ROCK, Ark. Trong hơn một tháng qua, hơn 5,250 cư dân Arkansas đã nộp đơn xin trợ giúp từ FEMA sau các cơn bão dãi dãi, gió thối, lũ lụt xoáy và lũ lụt xảy ra vào ngày 24-27 tháng 5 năm 2024, và đã được chấp thuận hơn 5 triệu đô la trợ giúp phục hồi.

Đều đặn báo cáo rằng những nhân viên các quận Baxter, Benton, Boone, Fulton, Greene, Madison, Marion và Randolph có thể gian nan nộp đơn xin trợ giúp liên bang, FEMA, theo yêu cầu của tiểu bang, đã gia hạn thời hạn nộp đơn xin vào ngày 28 tháng 8.

Trợ giúp của FEMA cho các cá nhân bị ảnh hưởng bởi cơn bão nghiêm trọng có thể giúp trợ giúp cho thuê nhà, nhà tạm thời, sửa chữa nhà cửa, tổn thất tài sản cá nhân và các nhu cầu liên quan cần thiết khác không được báo hiểm chi trả. Các khoản trợ cấp của FEMA không phải hoàn trả lại. Trợ giúp của FEMA không phải đóng thuế và sẽ không ảnh hưởng đến việc hưởng lợi từ kiếu như An sinh Xã hội, Medicaid hoặc các phúc lợi khác của liên bang.

Để đăng ký trợ giúp thêm nữa của FEMA, quý vị có thể: tới Trung tâm Hỗ trợ Thêm nữa (để tìm trung tâm làm việc, hãy truy cập fema.gov/drc), gọi số miễn phí 800-621-3362, truy cập trực tuyến trên trang www.DisasterAssistance.gov hoặc tới xuồng [ng dãi FEMA](https://www.fema.gov/drc). Đăng ký miễn phí làm việc hàng ngày từ 6 giờ sáng đến 11 giờ tối giờ Miền Trung (Central Time, CT) và trợ giúp có sẵn bằng văn bản các ngôn ngữ. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp như VRS, dịch vụ miễn phí có thể hoặc các dịch vụ khác, hãy cung cấp cho FEMA số của quý vị cho dịch vụ đó. Một lần nữa, hạn chót nộp đơn xin là ngày 28 tháng 8.

Nếu quý vị cần một chút thích nghi hoặc thông dịch ngôn ngữ ký hiệu, vui lòng gọi đến Trung tâm Tài nguyên Quyên Dân quyên của FEMA: 833-285-7448 (nhận số 2 cho tiếng Tây Ban Nha). Đăng ký miễn phí của tại Thợ Hai-Thợ Sáu từ 6 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều giờ Miền Trung (Central Time, CT).



FEMA

Page 1 of 2

?? bi?t thông tin m?i nh?t, hãy truy c?p fema.gov/disaster/4788. Theo dõi tài
kho?n FEMA Region 6 X t?i twitter.com/FEMARegion6 ho?c trên Facebook t?i
facebook.com/FEMARegion6/.



FEMA

Page 2 of 2